

**Kính gửi: Quý Nhà Trường  
& Đối Tác của Công ty TNHH GS 25 Vietnam**

Lời nói đầu tiên, Công ty TNHH GS 25 Vietnam, địa chỉ liên hệ tại 24C Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (“GS 25”), xin được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà Trường & Đối Tác về sự hỗ trợ và đồng hành với GS 25 trong suốt thời gian vừa qua.

Như Quý Đối tác đã biết, dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát từ đầu năm 2020 đã gây ra nhiều ảnh hưởng xấu về phát triển kinh tế và xã hội. Thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của chính phủ, toàn thể người dân trên khắp cả nước với tinh thần tự giác đã tuân thủ các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và gần như đã thành công trong việc khống chế dịch Covid-19 sau 02 lần khởi phát, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh này lại đang có nguy cơ bùng phát trở lại với nhiều diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, GS 25 mong muốn được cùng với Quý Đối tác/Nhà Trường phối hợp trong việc ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và cam kết luôn duy trì các biện pháp phòng tránh dịch bệnh tại chuỗi Cửa hàng tiện lợi GS 25 như sau:

- Tất cả các nhân viên đang làm việc tại các Cửa hàng tiện lợi GS 25 luôn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay với dung dịch sát khuẩn sau mỗi 20 phút làm việc;
- Khách hàng khi đến mua sắm tại Cửa hàng tiện lợi GS 25 được khuyến khích đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn (được bố trí khu vực ra vào/thanh toán) sử dụng trước và sau khi mua sắm;
- Thực hiện biện pháp tránh va chạm, tiếp xúc gần và giữ khoảng cách an toàn đối với khách hàng và nhân viên khi mua sắm tại Cửa hàng;
- Yêu cầu khai báo y tế hằng ngày đối với toàn bộ nhân viên, đặc biệt đối với các nhân viên đi từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với nguồn bệnh đều phải tự cách ly và làm việc tại nhà.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch và đảm bảo hoạt động sinh hoạt của người dân, GS 25 cũng sẽ luôn cung ứng đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu (đặc biệt là khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn) tại Cửa hàng tiện lợi GS 25, bên cạnh đó, tuân thủ đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn bộ khâu bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Trong thời gian sắp tới, GS 25 khẳng định sẽ liên tục cập nhật, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó phù hợp yêu cầu và tình hình dịch bệnh, cũng như tuân thủ chỉ đạo của các Cơ quan chính quyền và chung tay, góp sức cùng cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhằm ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

Một lần nữa, GS 25 vô cùng trân trọng về sự hỗ trợ của Quý Nhà Trường & Đối Tác cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.

Trân trọng kính chào./.

Đại diện Công ty TNHH GS 25 Vietnam



Mai Thụy Nhân